



THÔNG TIN THÔNG BÁO CẤP THỜI
Văn Phòng Giáo Tế Cộng Đồng Sở Cảnh Sát OC, 714-904-7042

Các Nghi Can “ Cướp Giọt Trước Ngân Hàng” từ Một Phụ Nữ Cao Niên bị Bắt

SANTA ANA, Ca. (29 Tháng Chín, 2023): Các điều tra viên của Sở Cảnh Sát Quận Cam đã bắt giữ hai người đàn ông tình nghi vi phạm đại hình sau khi những người này sử dụng mảnh khóa làm xao lãng để đánh cắp \$50,000 từ một phụ nữ cao niên.

Vào khoảng 11 giờ sáng ngày 19 Tháng Chín, một người phụ nữ cao niên 79 tuổi lái xe đến một ngân hàng trên đường Bolsa Chica thuộc thành phố Huntington Beach. Bà này lấy tiền từ ngân hàng ra một số tiền mặt trị giá \$50,000 và để tiền vào một phong thư, trở lại xe và rời khỏi ngân hàng.

Nạn nhân trở về nhà vào khoảng 12 giờ trưa và bị một tên tình nghi tiến tới hỏi đường đi đến một bệnh viện địa phương. Trong lúc nạn nhân đang bị xao lãng, tên đàn ông thứ hai xông vào xuyên qua cửa sổ xe đang sau và đánh cắp bao thư đựng tiền từ cái xách tay của bà.

Đơn Vị điều Tra Phía Bắc và Nhóm Thi Hành Chỉ Thị của Sở Cảnh Sát Quận Cam đã theo đuổi một số các tin tức đưa đến việc bắt giữ Ionut Marius Andrei, 42 tuổi, và Stefan Romero Oprea, 38 tuổi, cả hai đều là cư dân của Riverside. Cả hai đều bị giam giữ tại trại Giam Quận Cam về tội tình nghi trộm cắp đại hình, âm mưu thực hiện tội ác và ăn cắp của một người cao niên.

Các điều tra viên đã có thể nối kết Andrei và Oprea dính líu tới một vụ trộm cắp khác tại thành phố Lake Forest nơi mà những tên này đã tiến đến một người đàn ông cao niên 72 tuổi người vừa mới rút tiền ra hơn \$5,000 tiền mặt và đã trở về nhà. Nạn nhân cho biết ông ta bị một người tiến đến khi ông đang ở trong nhà xe và hỏi đường đến nhà thương. Sau khi kẻ tình nghi đã rời khỏi, nạn nhân trở lại xe để lấy tiền từ hộp xe, và số tiền đã biến mất.

Các điều tra viên tin rằng vẫn còn một số các nạn nhân và khuyến khích bất cứ ai có kinh nghiệm về tội phạm tương tự hãy gọi Sở Cảnh Sát Quận Cam tại số 714-647-1829. Thông tin ẩn danh có thể cung cấp xuyên qua Crime Stoppers Quận Cam tại số 1-855-TIP-OCCS.

Loại tội phạm này có một danh xưng thông dụng trong giới giang hồ là “bank juggling.” Các kẻ tình nghi theo dõi kỹ lưỡng các khách hàng ngân hàng, bao gồm những người sử dụng máy rút tiền ATM, hay các cửa tiệm đổi ngân phiếu ra tiền mặt và quan sát nếu khách hàng rút ra tiền mặt.

Các kẻ gian sẽ theo người được coi là nạn nhân sau khi họ rời khỏi ngân hàng và hoặc giả sẽ đối đầu hay cố tình làm nạn nhân xao lãng tại một địa điểm thứ hai và tìm cách xâm nhập vô xe để ăn cắp tiền, nếu xe đậu tại chỗ hay đậu mà không có người canh chừng. Một số kẻ tình nghi khác có thể gian lận cả đòi hỏi khi tìm cách lấy tiền.

Để tránh đừng trở nên nạn nhân, việc quan trọng là phải để ý đến khung cảnh chung quanh mình và hạn chế sự xao lãng, đặc biệt là điện thoại di động. Nếu có thể, tránh mang số tiền mặt lớn thay vào đó tìm phương thức khác để chuyển ngân. Nếu quý vị nghĩ rằng mình đang bị theo



dối từ một cơ sở tài chính, ập tức gọi 9-1-1. những cửa hàng sang trọng kể cả cửa hàng bán đồ điện tử, nữ trang và các tiệm bán các trang phục phụ nữ đều là mục tiêu cho các tội ác.

Nếu quý vị đã từng là nạn nhân của "bank jugging" hay bất cứ loại trộm cắp hay lường gạt điều quan trọng là phải lập tức báo cáo cho các cơ quan hữu trách địa phương.



Stefan Romero Oprea, 38



Ionut Marius Andrei, 42

###